

CẨM NANG CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

YAMAGUCHI JUNIOR COLLEGE

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

No.	Đặc thù	Chi tiết
1	Bộ phận mà bạn thuộc về	Vụ Giáo dục Trẻ em Khoa Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông
2	Thẻ sinh viên	Điều này là để chứng minh rằng bạn là sinh viên của trường Đại học. Bên cạnh hộ chiếu và thẻ cư trú của bạn, đây là một tài liệu quan trọng chứng minh danh tính của bạn.
3	Trưởng phòng & Quản lý gia sư	Trưởng phòng Giáo dục trẻ em Trưởng phòng Giáo dục Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Quản lý gia sư
4	Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hướng nghiệp	Các vấn đề liên quan đến giảng dạy Các vấn đề liên quan đến kiểm tra học kỳ Những vấn đề liên quan đến đời sống sinh viên
5	Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh	Phụ trách các ứng dụng cho thẻ cư trú, bảo hiểm y tế quốc gia, các hoạt động khác ngoài những hoạt động được phép theo tình trạng cư trú, v.v. 1. Sinh viên nước ngoài là những người đã được cấp phép ở lại Nhật Bản với mục đích học tập. ● Cơ quan Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn và cảnh sát điều tra các trường hợp người nước ngoài Công dân đã phạm tội, và liệu có bất kỳ liên kết nào với các tổ chức quốc tế, với chính sách nghiêm ngặt cụ thể hay không. Cảnh sát sẽ điều tra vụ việc. Trong một số trường hợp, hỗ trợ có thể không được cung cấp trong trường hợp xảy ra sự cố không phù hợp với nhân quyền.

6	Đăng ký khóa học	<p>(1) Nếu không đăng ký một khóa học, không thể tham dự các kỳ thi thường xuyên.</p> <p>(2) Tín dụng không thể kiểm được nếu không kiểm tra thường xuyên.</p> <p>(3) Tốt nghiệp là không thể nếu không có được tín chỉ .</p> <p>(4) Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hướng nghiệp</p>
7	Quy chế học tập	<p>(1) Các tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp Khoa Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông: 66 tín chỉ trở lên Sở Giáo dục Trẻ em: 68 tín chỉ trở lên 68 đơn vị trở lên</p> <p>(2) Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân ngắn hạn.</p> <p>(3) Nếu một sinh viên không tuân thủ các quy tắc và quy định của trường đại học hoặc phạm tội chống lại các nhiệm vụ cơ bản của sinh viên, anh ta / cô ta sẽ bị đuổi khỏi trường đại học.</p> <p>(4) Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hướng nghiệp</p>
8	Lớp học	<p>(1) Học sinh phải vào lớp trước giờ học theo lịch học và sơ đồ bố trí lớp học.</p> <p>(2) Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hướng nghiệp</p>
9	Kỳ thi	<p>(1) Các kỳ thi thường xuyên được tổ chức vào tháng Tám và tháng Hai. Tham dự các lớp học là bắt buộc. Nếu bạn không tham dự các lớp học, bạn sẽ không thể tham gia các kỳ thi thường xuyên.</p> <p>(2) Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Hướng nghiệp</p>
10	Cách sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị	<p>(1) Học sinh phải nhận được hướng dẫn về việc sử dụng máy tính từ Khoa Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông. Máy tính cá nhân không thể được kết nối với mạng.</p> <p>(2) Không được phép ăn uống trong phòng máy tính.</p>
11	Thông tin cho cuộc sống hàng ngày	<p>1. bệnh viện</p> <p>2. Khi các vấn đề quốc tế ở cấp quốc gia được báo cáo, cũng có nguy cơ gặp rắc rối ở cấp độ cá nhân. Bạn phải rất cẩn thận trong hành động của mình. Có những nơi trong thành phố xảy ra nhiều sự cố. Đặc biệt cẩn thận khi uống rượu.</p> <p>3. Sinh viên quốc tế sở hữu xe cơ giới hoặc xe máy hai bánh phải nộp đơn vào trường đại học. Bảo hiểm ô tô phải được lấy ra và một bản sao đính kèm. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, tiền bồi thường có thể dao động từ vài triệu yên đến hàng chục triệu yên. Do đó, sự đồng ý của cha mẹ or guardian and a guarantor là bắt buộc. Ngoài ra, có những trường hợp không thể mua bảo hiểm xe</p>

		<p>cơ giới. Vui lòng tham gia chương trình bảo hiểm hỗ trợ lẫn nhau do tai nạn giao thông.</p> <p>4. Có một số hoạt động kinh doanh độc hại sử dụng điện thoại di động. Không ký tên hoặc đóng dấu của bạn nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa. Nếu bạn phải ký hợp đồng, hãy liên hệ với nhân viên phụ trách và yêu cầu họ đi cùng bạn.</p> <p>5. Không được phép hút thuốc ngoại trừ trong các khu vực hút thuốc được chỉ định. Không được phép hút thuốc trong các tòa nhà trường học.</p> <p>6. Các hoạt động tình nguyện theo yêu cầu của trường đại học, về nguyên tắc, không được trả lương. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình nguyện viên có thể nhận được phần thưởng bằng tiền từ đối tác yêu cầu. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia tích cực từ góc độ trao đổi quốc tế và nghiên cứu tiếng Nhật.</p> <p>7. Các vật có giá trị phải được lưu trữ bởi chính họ.</p>
12	Các biện pháp thực hiện khi xảy ra thảm họa	<p>(1) Cảnh sát: Bấm số 110 trên điện thoại để được kết nối với cảnh sát.</p> <p>(2) Xe cứu thương: Bấm số 119 trên điện thoại để được kết nối với xe cứu thương.</p> <p>(3) Đội cứu hỏa Nhấn 119 trên điện thoại để được kết nối với đội cứu hỏa.</p>
13	Xử lý rác thải	Xử lý rác thải là một trong những vấn đề quan trọng nhất để giao tiếp tốt với người Nhật. Cần phải tổ chức và xử lý chúng ở nơi quy định.
14	Đang học tiếng Nhật	Học tiếng Nhật là thách thức lớn nhất. Cần cố gắng kết bạn với nhiều sinh viên Nhật Bản hơn, tham gia các sự kiện, ... và giao lưu với người dân. Đặc biệt, nên kết bạn với những người đang đi làm và sinh viên.
15	Thanh toán phí	Không đóng học phí sẽ ngăn cản việc tốt nghiệp. Điều tương tự cũng áp dụng trong trường hợp có phí chưa thanh toán cho ký túc xá sinh viên, v.v.